



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๖๑๕๗

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ/รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย/ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริม
วิชาการเกษตร/คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์/คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร/
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร์/ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่/
ผู้ช่วยอธิการบดี (อ.ชัช พชรธรรมกุล)/ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์สุดเขต สกุลทอง)/
ผศ.ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์

เนื่องด้วยอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ได้เข้าพบ ท่านธนินท์
เจียรนวนนท์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ เมื่อวันที่ ๒๔
พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ เครือเจริญโภคภัณฑ์ สำนักงานใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมหารือเรื่อง
การแก้ไขปัญหาหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในเขตพื้นที่ในภาคเหนือ สาเหตุหนึ่ง
ที่สำคัญมาจากการทำการเกษตรแบบพืชเชิงเดี่ยว โดยเฉพาะการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่กำลังขยายตัว
เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเขตพื้นที่จังหวัดน่านใช้พื้นที่กว่าล้านไร่ และจังหวัดเชียงใหม่กว่าแสนไร่ นั้น

รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วน ทั้งนี้ ได้มีนโยบายมายัง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหา ซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้ง
ประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นหน่วยงานหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่
ได้ขอความร่วมมือในเรื่องดังกล่าวด้วย

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและมีข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

การดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ที่ถูกทำลาย ต้องเร่งรณรงค์การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนงด
การเผาป่า หรือกำหนดพื้นที่และเวลาเผาพื้นที่ทำการเกษตรอย่างเหมาะสมและชัดเจน เช่น พื้นที่เกษตร
พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ป่า เป็นต้น

๑. ในเบื้องต้นมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวบ้างแล้ว และประสบ
ความสำเร็จปัจจุบันเป็นโครงการต้นแบบ คือ โครงการธรรมชาติปลอดภัย อำเภอแม่แจ่ม โดยคณะ
เศรษฐศาสตร์ ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในการพัฒนาชุมชนธรรมชาติปลอดภัย ซึ่งจะนำองค์ความรู้ตามหลักวิชาการมาประยุกต์ใช้ให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน ทั้งการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การฟื้นฟูป่า การบริหารจัดการแหล่งน้ำ
ตลอดจนการปลูกจิตสำนึกของเยาวชนในการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างปลอดภัย ซึ่งได้รับการความ
ร่วมมือและสนับสนุนจากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรตีนจำกัด เครือเจริญโภคภัณฑ์

๒. มหาวิทยาลัยได้ร่วมลงสัตยาบันร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ และผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล) ซึ่งได้ลงพื้นที่หลายพื้นที่ รวมถึงที่จังหวัดน่าน เพื่อสำรวจจำนวนพื้นที่เพื่อจะลดพื้นที่ปลูกข้าวโพด

๓. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวไปแล้ว แต่ยังไม่มีการบูรณาการ เป็นภาพรวมในนามมหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วถึง และการดำเนินงานจะต้องมี ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลในพื้นที่ต่าง ๆ แล้วให้ผู้เกี่ยวข้องนำรวบรวมข้อมูลพื้นที่ทั้งหมด ทั้งจังหวัดน่าน และเชียงใหม่ นำมาบูรณาการการทำงานร่วมกัน เช่น โครงการที่แม่แจ่ม

๔. สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรต้องรวบรวมข้อมูลผู้รับผิดชอบโครงการแต่ละด้าน จัดตั้งคณะทำงาน โครงสร้าง และมอบหมายงานให้ชัดเจน เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน ซึ่งองค์ประกอบของคณะทำงานควรประกอบด้วย อธิการบดี และผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย และคณะที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ทั้งนี้ ให้เชิญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นคณะทำงานด้วย

๕. ขอให้นำแนวคิดในการดำเนินการดังกล่าวหารือกับ พลเอก ดร.เป๋ียง มาลากุล ณ อยุธยา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ทั้งนี้ ให้เชื่อมกับจังหวัดเชียงใหม่และโครงการหลวงด้วย ทั้งนี้ จะมีการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในวันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ดำเนินการรวบรวมข้อมูลการจัดตั้งคณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยมีองค์ประกอบดังนี้ อธิการบดี ประธาน รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร คณบดีคณะเทคโนโลยีและทรัพยากรทางน้ำ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์สุดเขต สกุลทอง) ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล) ผู้อำนวยการสำนักวิจัย และส่งเสริมวิชาการการเกษตร เป็นคณะทำงานและเลขานุการ ทั้งนี้ การดำเนินงานให้สำนักวิจัยฯ เป็นหน่วยงานรวบรวมข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องในข้อ ๔ เพื่อนำมาหารือกันในวันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ พิจารณาร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

๒. มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล) เป็นผู้ประสานกับ พลเอก ดร.เป็ง มาลากุล ณ อยุธยา เพื่อจัดพบและหารือในเบื้องต้นก่อนประชุมกับผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ และมอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์สุดเขต สกุลทอง) เป็นผู้ประสาน กับสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขออนุญาตเวลา และสถานที่ เข้าพบและหารือกับผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

๓. ร้องอธิการบดีฝ่ายวิจัยและผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ฯ รวบรวม ข้อมูลพื้นที่จังหวัดน่าน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาคิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย